

จดหมายข่าว “เครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ช่วยน้ำท่วม”

ฉบับที่ 46



และเอกชนทุกภาคส่วน

<http://www.facebook.com/pages/เครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ช่วยน้ำท่วม/247143648671600>

สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ออกหน่วยให้บริการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ที่นครสวรรค์

จดหมายข่าวฉบับนี้ได้ทำน อ. สุพล ที่ไปออกหน่วยร่วมกับนิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ได้กรุณาเขียนมาเล่าความคืบหน้าโครงการช่วยสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์หลังน้ำท่วม

ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะจารย์และนิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ในนามภาคีเครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ร่วมกันกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกหน่วยให้บริการในโครงการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังอุทกภัยครั้งใหญ่ภาคกลาง ณ พื้นที่อ.พยุหะคีรี และอ.โกสุมพิริยะ จ.นครสวรรค์

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการมอบหมายหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยให้สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้าไปดำเนินงานฟื้นฟู บูรณะอย่างเร่งด่วน มุ่งให้ทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมโดยเร็วที่สุด วิธีปฏิบัติให้เน้นกิจกรรมตามความจำเป็นเฉพาะที่รองรับ และความเหมาะสมตามศาสตร์และสาขาวิชาชีพของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ออกให้บริการงาน

ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการจัดสรรพื้นที่ผลิตด้านการเกษตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย คือ อ.น. สิงห์บุรี จำนวน 2 อำเภอ และ จ.นครสวรรค์ จำนวน 8 อำเภอ รวมเป็น 10 อำเภอที่ได้ทำแผนปฏิบัติงานเข้าไปให้บริการงานด้านสุขภาพสัตว์ ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่างรอบด้าน ได้แก่ ปรึกษาแนะนำวางแผนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ปรึกษาป้องกันกำจัดโรคปรสิตภายในและภายนอก ปรึกษาแนะนำการตรวจสุขภาพ และการบำบัดรักษาสัตว์ป่วย ปรึกษาบำรุงฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพดีในภาคสนาม มีบริการแจกจ่ายอาหารสัตว์ อาหารเสริม วิตามินและแร่ธาตุ ตลอดจนทำการฝึกอบรม-บรรยายทางวิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยง การป้องกันโรค การระงับความเสียหายจากสาเหตุสุขภาพ หรือโรคระบาด และวิธีการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ในท้องที่ระดับ

ตำบลและหมู่บ้านที่ทางหน่วยงานจังหวัดได้เลือก เตรียมการไว้ไว้ แต่ละครั้งที่ได้ออกหน่วยให้บริการไปแล้วมี เกษตรกรสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน ทั้งที่ตั้งจุดปฏิบัติงานหลัก และการออกหน่วยเคลื่อนที่ไป ให้บริการถึงครัวเรือน

ที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่ พื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอเมือง และอำเภออินทร์บุรี ของจังหวัดสิงห์บุรี ใน ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 2554

สำหรับพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแผนปฏิบัติงานเข้าตำบลต่างๆของแต่ละอำเภอ คือ

วันที่ 19-21 ธ.ค. 2554	ที่ อ.พยุหะคีรี และ อ.โกรกพระ
26-28 ธ.ค. 2554	ที่ อ.เมือง และ อ.บรรพตพิสัย
3-5 ม.ค. 2555	ที่ อ.ชุมแสง และ อ.เก้าเลี้ยว
11-13 ม.ค. 2555	ที่ อ.ท่าตะโก
18-20 ม.ค. 2555	ที่ อ.หนองบัว

เนื่องจากภารกิจด้านการฟื้นฟูและการเยียวยาทางด้านสุขภาพสัตว์ ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง มีขอบข่ายงานที่ กว้างขวาง ครอบคลุมไปหลายด้านของงานบริการวิชาชีพสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียน เชิญอาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ได้กรุณาเข้าร่วมการออกปฏิบัติงานในภาคสนามที่ ยังมีความต้องการผู้ร่วมงานอยู่อีกมากในทุกครั้งของการออกหน่วยฯ โดยการนัดหมาย-ติดต่อประสานงานไปที่

รองคณบดีฯ(ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรีขจันทร์ 081-8367106) หรือผอ.โรงพยาบาลปศุสัตว์(รศ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะฉจร 081-8203425) และที่จังหวัดนครสวรรค์โดยการนัดหมาย-ติดต่อผ่านปศุสัตว์จังหวัด(นายสมบุญรณ์ ศรีสุเทพ 081-8490236) หรือหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์(น.สพ.ปิเชษฐ์ สุพิกุลพงศ์ 081-8865037)







รวบรวมและจัดทำโดย : TOOK
& ทีมงานห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว